

4 Thái Bình

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(*Tiếp theo trang 1*)

hội nghị. Các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2017, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tham mưu và tổ chức thực hiện các mặt công tác theo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Tiếp tục mở rộng dân chủ, đổi mới phương pháp, quy trình, cách làm; tăng cường phân cấp đi đôi

với kiểm soát quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ cùng với việc xây dựng hình ảnh, phong cách người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng "trong sáng, gương mẫu, tinh thông" đạt được những kết quả bước đầu. Ngành đã hoàn thành 12/12 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hàng trăm đề án, chương trình, kế hoạch công tác trình cấp ủy các cấp. Tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tổng kết

một số nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị phục vụ Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và ban hành một số nghị quyết quan trọng về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế với quan điểm mạnh mẽ và rõ ràng, các nhóm giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình thực tế, có tính khả thi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi rõ ràng, các nhóm giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình thực tế, có tính khả thi. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2017; đề nghị ngành chủ trì, hạm chế để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm

quốc lộ 39 đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, gói thầu CP13 đoạn Triều Dương - Minh Tân đã bàn giao mặt bằng 81%; mặt bằng vướng chưa bàn giao còn 3,5km và khoảng 110 cột điện, cột viễn thông. Gói thầu CP14 đã bàn giao mặt bằng sạch 12,7km/12,8km; hiện còn vướng 100m mặt bằng chưa bàn giao của 4 hộ dân thôn Ngoại Trinh, xã Thụy Hà (Thái Thụy).

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nơi có tuyến đường đi qua tập trung giải quyết dứt điểm các vị trí mặt bằng còn vướng không thi công được để bàn giao cho nhà thầu trong thời gian sớm nhất; khi đã có mặt bằng sạch, các nhà thầu phải huy động tối đa máy móc, nhân lực, vật tư, phương tiện triển khai thi công, bảo đảm tiến độ để ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao đồng chí Phạm Văn Ca, kh

hỏi ngoài những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm báo cáo đã nêu, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục cụ thể hóa, đẩy mạnh và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp về tổ chức xây dựng Đảng; cần bắt tay vào công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với quan điểm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Việc kiểm điểm, đánh giá và lấy phiếu tin nhiệm giữa nhiệm kỳ phải tiến hành một cách nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ và trung thực. Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán

buổi họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nơi có tuyến đường đi qua tập trung giải quyết dứt điểm các vị trí mặt bằng còn vướng không thi công được để bàn giao cho nhà thầu trong thời gian sớm nhất; khi đã có mặt bằng sạch, các nhà thầu phải huy động tối đa máy móc, nhân lực, vật tư, phương tiện triển khai thi công, bảo đảm tiến độ để ra. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao đồng chí Phạm Văn Ca,

bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch. Tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ. Coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực" trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò tiếp phong, gương mẫu; đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tiếp chỉ huy, giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 39; các ngành liên quan cử lãnh đạo có nghiệp vụ và các cán bộ trực tiếp tham mưu, giúp việc cho đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đồng thời tư vấn cho các huyện và các đơn vị liên quan để thực hiện những nội dung công việc trên.

PHẠM HƯNG

TỔNG KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN...

(*Tiếp theo trang 1*)

một số số, ngành, huyện Quỳnh Phư.

Thực hiện Quyết định số 3942/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực cầu Nghìn, 30 chủ lò đã đăng ký phá dỡ xong toàn bộ 64 lò với với 115 ruột lò theo đề án được duyệt, tổng kinh phí thực hiện là 53,584 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, tất cả các đơn vị được điều động tham gia đều nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện nhiệm

trên quốc lộ 39 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình khoảng 843 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp đoạn Triều Dương - Minh Tân và đoạn Vô Hối - Diêm Diên. Dự án

đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình với chiều dài 31,27km, trong đó đoạn Triều Dương - Minh Tân dài 18,4km, đoạn Vô Hối - Diêm Diên dài 12,8km...

Ngày từ khi triển khai thực hiện, dự án cải tạo, nâng cấp

vụ và thường xuyên tổ chức giao ban, báo cáo tình hình, bàn giải pháp tháo gỡ hoặc đề xuất với các cấp có thẩm quyền các biện pháp để tổ chức thực hiện. Đặc biệt là các biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển than, đá phục vụ sản xuất vôi vào khu vực cầu Nghìn bằng cả đường thủy, đường bộ với sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh, huyện, UBND thành phố Hải Phòng, Công an Hải Phòng và huyện Vĩnh Bảo cùng đoàn kiểm tra liên ngành. Trong quá trình thực hiện, nhiều chủ lò đã

chia sẻ, vượt qua khó khăn để cùng phát triển. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng phát triển các dịch vụ ngành hàng tiện ích; quan tâm đến công tác từ thiện, an sinh xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới Chi nhánh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được để có bước phát triển vững chắc, đồng thời hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.

TRI AN KHÁCH HÀNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Không chỉ thực hiện có hiệu quả các hoạt động kinh doanh, Vietinbank Chi nhánh Thái Bình còn chú trọng thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội với tổng số tiền tài trợ đến hết năm 2017 là 107 tỷ đồng. Đạt được kết quả đó, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh còn có sự đồng hành của các khách hàng luôn

chia sẻ, vượt qua khó khăn để cùng phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng phát triển các dịch vụ ngành hàng tiện ích; quan tâm đến công tác từ thiện, an sinh xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới Chi nhánh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được để có bước phát triển vững chắc, đồng thời hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.

sách tín dụng mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, hợp tác chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp; chú trọng phát triển các dịch vụ ngành hàng tiện ích; quan tâm đến công tác từ thiện, an sinh xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới Chi nhánh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được để có bước phát triển vững chắc, đồng thời hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.

Năm 2018, Huyện đoàn Tiên Hải phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn các cấp. Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lối sống, truyền thống, văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng các kết quả, công trình, phần việc cụ thể, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, học sinh thực hiện các chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp và nỗ lực giới thiệu các đoàn viên ưu tú vào Đảng.

MẠNH THẮNG

GIÀNH 160 HUY CHƯƠNG CÁC GIẢI THỂ THAO NĂM 2017

Sáng ngày 19/1, Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2018.

Năm 2017, Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh đã tổ chức tập huấn và thi đấu 39 giải quốc gia, 18 giải quốc tế với 75 lượt huấn luyện viên, 345 lượt vận động viên tham dự, đạt 160 huy chương các loại. Đặc biệt, sau 6 năm, đội Bóng chuyền nữ Thái Bình đã lọt top 4 đội mạnh quốc gia; có 30 vận động viên đạt đẳng cấp kiện tướng, 27 vận động viên đạt cấp 1 quốc gia, trong đó có 1 vận động viên đạt đẳng cấp quốc tế. Đến cuối năm, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch các môn thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 có bản hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Năm 2018, Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh phấn đấu duy trì chỉ tiêu 150 vận động viên tập trung theo kế hoạch; tham dự từ 35 - 40 giải khu vực và toàn quốc, từ 2 - 5 giải quốc tế; đạt 150 - 160 huy chương các loại; hoàn thành chỉ tiêu huy chương Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII; đội Bóng chuyền nữ phấn đấu xếp thứ 3 tại giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc.

THANH BÌNH

ĐIỀU HÀNH TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG TẾT MẬU TUẤT 2018

Sáng ngày 19/1, Hội Lái xe tỉnh Thái Bình phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lễ ra quân tuyên truyền an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Với chủ đề "Vi mô cộng đồng an toàn giao thông, đoàn kết, hợp tác, phát triển", đồng thời phấn đấu giảm tối đa các vụ tai nạn giao thông đường bộ trong dịp tết Nguyên đán, tại lễ ra quân, các thành viên Hội Lái xe tỉnh Thái Bình đã được thông tin về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thời gian qua; một số quy định mới khi tham gia giao thông; những lưu ý để bảo đảm lái xe an toàn.

Sau lễ ra quân, Hội Lái xe tỉnh Thái Bình đã tham gia đoàn điều hành qua các tuyến phố Lê Quý Đôn, Lê Lợi, Lý Bôn, Trần Thái Tông, Hùng Vương... tuyên truyền, cổ động về các hoạt động bảo đảm an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

HÀ ANH

Thứ bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018

THÁI BÌNH ĐI ĐẦU...

(*Tiếp theo trang 1*)

chất lượng và hiệu quả. Công tác xây dựng quỹ khuyến học và thi đua khen thưởng có nhiều cách làm mới và sáng tạo. Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh tính đến cuối năm 2017 đạt trên 142 tỷ đồng. Thái Bình tiếp tục là một trong những tỉnh được Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá là đơn vị có phong trào khuyến học, khuyến tài mạnh trên cả nước. Hội Khuyến học huyện Đông Hưng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội; 124 cán bộ được Trung ương Hội tặng kỷ niệm chương; 206 tập thể, cá nhân được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành.

Thời gian tới, Hội Khuyến học sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển tổ chức hội, thực hiện Đề án 281 và Thông tư số 44 đạt chất lượng cả về bề rộng và chiều sâu, tạo nên phong trào thi đua học tập sôi nổi trong gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị, trường học...

Phát biểu tại hội nghị, GS, TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định Thái Bình là tỉnh đi đầu về công tác khuyến học, khuyến tài với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Thái Bình cần mở rộng hơn nữa đối tượng khen thưởng để phong trào khuyến học, khuyến tài được lan rộng nhằm khuyến khích việc học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân.

TOÀN TỈNH CÓ 87,5% GIA ĐÌNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chỉ đạo, bình xét các danh hiệu văn hóa; chú trọng công tác gia đình; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa văn hóa, bảo đảm, duy trì kinh phí hoạt động thường xuyên của ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp.

Nhân dịp này, 23 tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 16 tập thể được nhận bằng công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2013 - 2017; 16 tập thể, 8 cá nhân nhận giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

BƯU ĐIỆN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

truyền thông, phấn đấu tổng doanh thu các dịch vụ trên địa bàn đạt trên 250 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Buu điện tỉnh. Đồng chí yêu cầu đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, năng động nhạy bén trong công tác cải tiến quy trình nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, tạo niềm tin, củng cố và phát triển giá trị thương hiệu. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Trung tâm Hành chính công đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động, huy động các nguồn lực nâng cao năng lực cạnh tranh. Tăng mạnh các hoạt động cải tiến, sáng tạo, chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

<p style="text-align:center">TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH TỈNH THÁI BÌNH</p>
<p style="text-align:center">QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN</p>
<p>Căn cứ vào các Điều 9, 42, 43 và 66 của Luật Phá sản năm 2014;</p> <p>Sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của ông Trần Văn Tuấn, chức vụ: Chủ tịch HDTV kiêm giám đốc Công ty sản xuất kinh doanh tư tầm Phú Khánh; Địa chỉ: Lô 01, đường Trần Đại Nghĩa, khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.</p> <p>Đối với Công ty sản xuất kinh doanh tư tầm Phú Khánh; Địa chỉ: Lô 01, đường Trần Đại Nghĩa, khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.</p> <p>Thụ lý số 03/2017/PS-TL ngày 21 tháng 11 năm 2017.</p> <p>Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản;</p> <p>Xét thấy có các căn cứ chứng minh Công ty sản xuất kinh doanh tư tầm Phú Khánh; Địa chỉ: Lô 01, đường Trần Đại Nghĩa, Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình mất khả năng thanh toán.</p>
<p style="text-align:center">QUYẾT ĐỊNH:</p>
<p>1. Mở thủ tục phá sản đối với Công ty sản xuất kinh doanh tư tầm Phú Khánh;</p> <p>Địa chỉ: Lô 01, đường Trần Đại Nghĩa, khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.</p> <p>2. Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.</p> <p>3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên là ông Lê Tiến Dũng, sinh năm 1955; địa chỉ: Số nhà 84, ngõ 16, phố Đoàn Nguyên Tuấn, tổ 15 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.</p> <p>Giấy đòi nợ phải có các nội dung sau: Tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của chủ nợ hoặc đại diện chủ nợ; tổng số nợ phải trả bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà Công ty phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có).</p> <p>Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.</p> <p>Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Quản tài viên thì phải chịu hậu quả pháp lý của việc không khai báo. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không tính vào thời hạn trên.</p> <p>4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.</p>

<p style="text-align:center">THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỜNG XỔ SỐ MIỀN BẮC</p>
<p style="text-align:center">Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc Trị giá 3 tỷ 210 triệu đồng Mở thưởng ngày 18 tháng 01 năm 2018 Số trúng thưởng: 41201</p>
<p>Đã ra thường tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.</p> <p>Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ. Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.</p>
CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG